



# รพ.จุฬาฯ เปิดอาคารผู้ป่วย ใหญ่สุดในอาเซียน

• กรุงเทพธุรกิจ

เปิดอาคารใหม่  
เฉลิมพระเกียรติฯ  
เพิ่มนวัตกรรมครบวงจร  
รองรับผู้ป่วยพรีเมียม

เมื่อเร็วๆ นี้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้เปิดให้บริการ "อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์" อย่างเป็นทางการ โดยอาคารรักษาพยาบาลขนาด 29 ชั้นดังกล่าวนี้จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และถือเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ที่มีความเพียบพร้อม ตอบสนองบริการทางการแพทย์ตามมาตรฐานสากลที่ทันสมัย และครบวงจร

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ในอดีตโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ประสบปัญหาเรื่องอาคารรักษาพยาบาลที่กระจุกกระจายไม่เป็นหมวดหมู่ ส่งผลให้การบริการต่อคนไข้ไม่เต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งห้องพักรักษา





# กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij  
Circulation: 200,000  
Ad Rate: 2,400

Section: จุดประกาย/โลก-คน-เมือง

วันที่: อังคาร 15 สิงหาคม 2560

ปีที่: 30

ฉบับที่: 10554

หน้า: 3(ซ้าย)

Col.Inch: 113.82 Ad Value: 273,168

PRValue (x3): 819,504

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: รพ.จุฬาเปิดอาคารผู้ป่วยใหญ่สุดในอาเซียน

ผู้ป่วยยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้รับบริการ โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุผู้ป่วยในกรณีสำคัญ อาทิ ผู้ป่วยสาธาณภัยพิบัติ อุบัติภัยต่างๆ ดังนั้นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สมาคมชาดไทย จึงได้สร้างอาคารที่มีขนาดใหญ่สองหลัง เชื่อมต่อกัน สามารถเป็นอาคารรักษาพยาบาลรวมทั้งให้บริการครบวงจร อีกทั้งในการนี้ยังเป็นการก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลขนาดใหญ่เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้ใช้ชื่ออาคารว่า "อาคาร ภูมิสิริมังคลานุสรณ์" ซึ่งมีความหมายว่า "อนุสรณ์ที่เป็นมงคลของสองพระองค์"

สำหรับอาคาร "ภูมิสิริมังคลานุสรณ์" ได้เปิดให้บริการศูนย์ความเป็นเลิศด้าน การรักษาของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แล้ว 6 ศูนย์ ได้แก่ 1.ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร 2.ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร 3.ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไตในภาวะวิกฤติ 4.ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคลมชักครบวงจร 5.ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ และ 6.ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสเต็มเซลล์ และเซลล์บำบัด และจะเริ่มทยอยเปิด

บริการด้านอื่นๆ ในลำดับต่อไป ซึ่งศูนย์ความเป็นเลิศด้านต่างๆ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้เปิดให้บริการแล้วรวมทั้งหมด 21 ศูนย์ อาคารภูมิสิริฯ ยังรวมบริการต่างๆ ที่กระจายอยู่ตามอาคารต่างๆ มาไว้ในอาคารเดียวกัน ทำให้ไม่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปหลายอาคารเหมือนในอดีต เช่น การย้ายผู้ป่วยที่กระจัดกระจายตามตึกต่างๆ โดยอาคารนี้ที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้ถึง 1,250 เตียง มีส่วนสนับสนุนการให้บริการ ผู้ป่วยในแบบครบวงจร ตั้งแต่ ชั้น 5-28 มีห้องผ่าตัดรวม 62 ห้อง สำหรับทุกสาขาวิชา มีห้องตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็ก (MRI) ห้องตรวจวินิจฉัยโรค ด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) รวมถึงการปรับห้องผ่าตัดระบบประสาทสมอง ให้มีเครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็กพร้อมขณะผ่าตัด เพื่อตรวจดูรอยโรคที่อยู่ในเนื้อสมองว่า ผ่าออกได้หมดและไม่มากเกินไป ห้องผ่าตัด Integrated ที่มีอุปกรณ์ควบคุมเทคโนโลยีต่างๆ สามารถถ่ายทอดและสอนไปยังห้องประชุมในโรงพยาบาล และต่างประเทศได้ ห้องผ่าตัด Hybrid ที่สามารถผ่าตัดหลอดเลือดใหญ่หรือผ่าตัดสอดสายเพื่อการรักษา ห้องผ่าตัด Robotic เป็นการผ่าตัดที่ใช้แขนหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดทำให้มีความเที่ยงตรงแม่นยำ และสงวนเนื้อเยื่อที่ไม่จำเป็นต้องตัดหรือตัดแล้วเกิดผลเสียกับผู้ป่วย

ศ.นพ.รีนเริง ลีลาอนุกรม รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ กล่าวว่ อาคารภูมิสิริฯ ช่วยปรับการให้บริการ

ผู้ป่วยในจากเดิมอยู่ในพื้นราบ ซึ่งหมายถึงการกระจายอยู่ทั่วไป มาเป็นแบบแนวตั้งพร้อมรวมงานบริการต่างๆ มาไว้ในอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ได้แก่ ห้องพักผู้ป่วย การมีเครื่องมือทางรังสีรักษา มากที่สุดในประเทศไทย เฉพาะในอาคารภูมิสิริฯ เครื่องวินิจฉัยด้วยคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็ก (MRI) จำนวน 4 เครื่อง เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scanner) จำนวน 4 เครื่อง ห้องเอกซเรย์ห้องเจาะเลือด ธนาคารเลือด มารวมไว้ที่อาคารแห่งนี้ นอกจากนี้ในบริเวณชั้น 14 ของอาคาร ทางโรงพยาบาลยังได้จัดพื้นที่สำหรับผู้ป่วยที่สามารถปฏิบัติศาสนกิจตามความเชื่อ ใน 3 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ อิสลาม และคริสต์

นี่จึงเป็นอีกทางเลือกของผู้ป่วยที่จะได้รับการรักษาในระดับพรีเมียมในระดับราคาที่เข้าถึงได้

